

NER - เงื่อนไขทางเทคนิคดูดีแล้ว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

และเหมือนว่า ปัจจัยทางพื้นฐาน ก็น่าจะมีแววดีไม่แพ้กันด้วยนะ
เมื่อวานเห็นออสมอบเห็นๆ บทวิเคราะห์ออกมาแล้วก็คิดตามไปว่า ยังคงเป็นธรรมชาติของราคาหุ้นแหละ
ที่มักจะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลง หรือนำหน้าปัจจัยทางพื้นฐานเสมอ หรือ จะเรียกว่า กว่าจะกระโจน ราคาขึ้นไป
ชะก่อนแล้ว (ทั้งขึ้นและลงนะ)... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยทางเทคนิค ก็อาจจะบอกเราได้ก่อน หรือบอกเราได้
เร็วกว่า ก่อนที่อะไร ในทางพื้นฐานจะกระโจน ดังนั้น ยังไงเสีย เรื่องของปัจจัยทางเทคนิค ก็น่าจะช่วยให้
ไม่ว่าจะเป็นนักเก็งกำไร หรือนักลงทุนก็ตาม ถ้ามีเรื่องปัจจัยทางเทคนิคไว้ ก็ไม่เสียหาย... ู๊มาก ู๊น้อย หรือ
จะรู้แบบขั้นเทพ คงไม่เถียงกันละนะว่า ปัจจัยทางเทคนิค มาก่อนของจริงเสมอ... ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ลองดู
ที่เทคนิคของ ตลาด หรือ SET Index อีกรที่ จะเรียกว่า ตลาดหุ้นไทย ยังมีแววไม่สดใส และอาจจะเริ่มออก
อาการหรือมีแววจะเข้าขั้นหนักเอาก็ได้นะ เพียงแต่เราอย่าหาสาเหตุอะไรไม่เจอเท่านั้น แปลว่า ตลาดอาจจะ
ลงแรงๆ หรือลงลึกๆ ก่อนหรือเปล่า เราถึงจะเจอ หรือเราจะกระโจนในข้อมูลจริง... เอาเถอะ ในทางเทคนิค
เขาก็บอกไว้อยู่แล้วว่า ถ้าคาดผลที่ได้ ออกมาเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าไปนั่งหาเหตุ ที่จะทำให้เกิดผลนั้น มันผิด
วิสัยในทางเทคนิค มันอาจจะทำให้เราลัลเล หรือ ไม่นั่นใจในปัจจัยทางเทคนิคเอาได้... เงื่อนไข ยังอยู่ฝั่งไหน
เราก็เดินตามฝั่งนั้นไว้ก่อน ตอนนี ถ้ายืน 1380 ไม่ได้ ก็จะไป 1350 +/- อีกรที่ แล้วถ้าหลุด 1350 นั้น
นั่นแหละ เรื่องร้ายๆ ยังไม่โผล่ แต่ตลาดจะลงแรงๆ ต่อเนื่องได้... ตอนนี เงื่อนไขทางดี ๆ ยังไม่เข้าจริง ๆ จัง ๆ

ดูตามเกม...

ถ้าว่ากันตามปัจจัยทางเทคนิคเพียงๆ เลยนั้น เกมการเล่นของราคา ก็อาจจะ
ไปเกินปัจจัยพื้นฐานได้ แบบปัจจัยพื้นฐานตามไม่ทัน หรือ ไปแบบไร้เหตุผลก็ได้นะ แต่ก็อยู่ในเงื่อนไขและ

แนวรับ : ...5.90-5.70 ไม่ต่ำกว่า 5.50 ไว้ จะอุ่นใจ

เป้าหมาย : ...6.60-6.70 ยืนได้ ก็มีแวว จะขึ้นรอบยาว

Price Chart...(NER)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NER... จากการผ่านแนวต้าน 5.50 ได้
ถือว่าเป็นการผ่านแนวต้านของแนวโน้มขาลง ซึ่งถ้าจะ
รอยืนยันการจบแนวโน้มจริง ตามทฤษฎีนั้น อาจต้อง
ไปรอให้ยืน 6.70 เสียก่อน แต่นั่น ถือว่า อาจจะไกลไป
ตรงระดับ 5.50 นอกจากจะเป็นการผ่านแนวต้านของ
แนวโน้มขาลงแล้ว ก็จะเป็นระดับยืนยันของการจบจริง
ไปในตัวได้เช่นกัน (ตามหลักการ Low ซ้าย)... และการ
จะคาดหวังการขึ้นยาวๆ ได้นั้น น่าจะต้องใช้รูปแบบของ
MA ที่มีการเรียงตัวกันในภาวะกระทิง ซึ่งหากยังรักษา
ภาพของการเรียงตัวไว้ได้อย่างต่อเนื่อง การขึ้นรอบนี้
ก็อาจจะคล้ายๆ กับการขึ้นในรอบใหญ่ๆ ที่เคยขึ้นมา
ดังนั้น ราคาแถวๆ นี้ ถือว่ายังเป็นไม้ต้นๆ ที่ยังไม่แพง